



*Congratulations!*

ฉบับที่ 7/2559 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2559

## อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว มสธ. กับรางวัลระดับโลก

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร ล้อมขวการ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กับ 2 รางวัลที่ยิ่งใหญ่ ในนามศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. ดังนี้

UNESCO Education Innovation in Asia and the Pacific 2015 จากองค์กร UNESCO : United Nation Education, Scientific and Culture Organization, UNESCO CHINA ณ เมือง XIAMEN ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีเพียง 5 ประเทศที่ได้รับรางวัล คือ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศมอดกเลีย และประเทศอัฟกานิสถาน



GEM-TECH Award จากองค์กรสหประชาชาติสำนักงานใหญ่ ของ ITU (International Telecommunication Union และ UNWOMEN ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 155 โครงการ จาก 55 ประเทศทั่วโลก และมีเพียง 3 ประเทศที่ได้รับรางวัลคือ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ เซเนกัล



การได้รับรางวัลดังกล่าว สืบเนื่องมาจากผลงานของ CCDKM (ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาและสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านการใช้สื่อใหม่หรือ ICT (Information Communication Technology) เพื่อการพัฒนา กลุ่มสตรี เด็กหญิง และคนโอบกาสน้อยกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยและอาเซียน รวมทั้งการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ปี ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลเกียรติยศระดับสากล ประจำปี 2558



สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาที่จะไม่ถูกนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและ  
 แลกข่วต่อสาธารณชน  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัญญิญา สิริบรรพิตพัฒน์ และคณะ  
 สาขาวิชานิติศาสตร์

### การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาในกรณีการจัดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ และการนำผู้ต้องหาไปแลกเปลี่ยนต่อสาธารณชนในประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นในปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันว่า มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาในกรณีการจัดทำแผนประกอบคำรับสารภาพและการนำผู้ต้องหาไปแลกเปลี่ยนต่อสาธารณชนในประเทศไทยเพียงใด โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนหลักปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและศึกษามาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตำรวจในการจัดทำแผนประกอบคำรับสารภาพของผู้ต้องหาและการนำผู้ต้องหาไปแลกเปลี่ยนต่อสาธารณชน

### ผลการวิจัย

การจัดทำแผนประกอบคำรับสารภาพและการนำผู้ต้องหาไปแลกเปลี่ยนต่อสาธารณชนในประเทศไทยเป็นวิธีการที่ขัดต่อกฎหมายทั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติและแนวปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรมีการยกเลิกการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องหาตามแนวทางของต่างประเทศและมาตรฐานสากลระหว่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาที่มีประสิทธิภาพ

### วิธีการวิจัย

วิธีการศึกษาวิจัยจะดำเนินการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์โดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยทำการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา บทความ รายงานการวิจัย คำพิพากษาของศาล และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาว่ากฎหมายไทยในปัจจุบันมีข้อบกพร่องอย่างไรทั้งในทางทฤษฎีและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย





สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ **“มสธ.วิจัย ประจำปี 2559”**

เรื่อง **กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์** ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและขอค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7589

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <http://ird.stou.ac.th/stouconference> บุคลากร มสธ. มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องละ 2,000 บาท และเข้าร่วมฟังการประชุมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิจัย

นอก

รั้ว



**โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)** มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร **“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด”** ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ <http://rgj.trf.or.th> ภายในวันที่ **31 มกราคม 2559** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8276



ฝ่ายนักเรียนรู้รัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนวิจัยโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.

ประจำปี 2559 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก <http://stscholar.nstda.or.th> และยื่นข้อเสนอได้ที่ฝ่ายนักเรียนรู้ฯ สวทช. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกลาง ฝ่ายนักเรียนรู้รัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์หมายเลข 0 2564 7000 ต่อ 71410, 71416



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://geoinfotech.gistda.or.th> หรือ โทร. 025614504-5 ต่อ 421,422 E-mail : [geoinfotech@gistda.or.th](mailto:geoinfotech@gistda.or.th)



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "นิดา 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ <http://conference.nida.ac.th> ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 หรือ โทร. 0 2727 3300, 0 2375 8972

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย



มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Journal of Professional Routine to Research (JPR2R) เปิดรับบทความด้านการศึกษา ด้านโสตทัศนศึกษา ด้านสารสนเทศ ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ด้านฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ ด้านนโยบายและแผน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r> หรือ โทร. 0 2441 5000 ต่อ 2114

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504